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จัดการ ได้ท�า MOU กับ มหาวิทยาลัย Guanxi 
Normal   University for Nationalities  ที่เมือง
เฉนิโจ่ หนานหนงิ เกีย่วกบัการท่องเทีย่วและการ
บริหารธุรกิจ 

 “ในปีนี้ทางมหาวิทยาลัย Guanxi  
Normal University ได้รับทุนจากรัฐบาลจีนใน
การจดัโครงการค่ายการเรยีนรูด้้านการท่องเทีย่ว
ให้กับนักศึกษาเอกการท่องเที่ยว และทางมหา
วิทยาลัยฯ เล็งเห็นว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองท่อง
เทีย่วทีส่�าคญัทีมี่นกัท่องเทีย่วชาวจนีและชาตอิืน่ 
ๆ หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งเหมาะกับ
การเสรมิสร้างความรูแ้ละประสบการณ์ทีด่ใีห้แก่
นกัศกึษาจนี อกีทัง้ยงัเหน็ว่า มหาวทิยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรม

แห่งที่ ๒ ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาอีกด้วย 
 “การประชุมครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาส

อันดีที่นักศึกษาแพทย์จีนของเรา จะได้เรียนรู้ 
และน�าความรู้ รวมถึงเทคนิคทางการแพทย์
แผนจีนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาปรับใช้ใน
การเรียนและการเข้าสู่วิชาชีพของตนเองได้
ในอนาคต” คณบดีฯ กล่าว

มจษ. ประกาศความเป็นศนูย์กลางแพทย์แผนจนี
จัดประชุมวิชาการระดับประเทศ จนัทรเกษม โดย ว.แพทย์แผนจนี จดัการ

ประชุมวิชาการการแพทย์แผนจีนระดับประเทศ 
เรื่อง “ศาสตร์การแพทย์แผนจีนบนเส้นทาง
สายไหม” เพือ่ประกาศความร่วมมอืสร้างศนูย์กลาง
การแพทย์แผนจีน ระหว่างแดนมังกร ทั้งแลก
เปลี่ยนความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน

 นายพิสุทธิ์ พวงนาค คณบดีวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การประชุมวิชาการ
การแพทย์แผนจีนระดับประเทศ เร่ือง “ศาสตร์
การแพทย์แผนจีนบนเส้นทางสายไหม” ที่จะจัด
ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายนน้ี เกิดข้ึน
จากการท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน มีนโยบาย
ในการเผยแผ่วัฒนธรรมไปสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่ว
โลก โดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนเป็นส่ือกลาง 
ภายใต้ชื่อโครงการเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ ๒๑  
หรอื One Beit One Road และในปีน้ีได้คดัเลอืก
หน่วยงานต่าง ๆ ของแต่ละประเทศเพื่อเป็น
ศูนย์กลางของโครงการนี ้จ�านวนทัง้สิน้ ๓๑ แห่งทัว่
โลก ซึ่งวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม เป็น ๑ ใน ๓๑ หน่วยงานที่ได้
รับคัดเลือกในปีนี้

 “การจัดการประชุมวิชาการระดับ
ประเทศครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือความร่วม
มือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าในศาสตร์
การแพทย์แผนจีน ทั้งในเรื่องของการรักษา
โรคทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ต�ารับยา

ท่องเทีย่ว จบัมอืกบัมหาวิทยาลยัจากจนี
แลกเปลีย่น เรยีนรู ้ด้านท่องเทีย่ว โรงแรม

โบราณ โรคบ้านหมุน ฯลฯ ซึ่งมีบุคลากรด้าน
การแพทย์แผนจีนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
มูลนิธิ และสมาคม ทั้งสิ้น ๙ มหาวิทยาลัย ๔ 
สมาคม ๒ กรม เข้าร่วมการประชุมในคร้ังนี้  
โดยรูปแบบการประชุมเป็นการบรรยายด้วย 
ภาษาจีนและภาษาไทย” นายพิสุทธิ์ กล่าว

 การประชุมคร้ังนี้ ยังได้รับเกียรติจาก  
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายก
รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคร้ังนี้ อีกทั้ง
ยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ เฉิน จิน หยู่  
รองผู้ว่าการงานสาธารณสุข มณฑลเหลยีวหนิง 
ผู้แทนการมอบป้าย เพื่อแสดงความสัมพันธ ์
ในการจดัตัง้ศนูย์กลางการแพทย์แผนจนี ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย ระหว่างกรม
การแพทย์แผนจนี แห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี  
และมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม” นายพสิทุธิ์ 
กล่าว

 คณบดี ฯ  กล ่ าวต ่ อว ่ า  นอกจาก
การประชุมวิชาการที่จะเกิดข้ึนแล้ว ยังเปิด
ให้บริการตรวจรักษาผู ้ป ่วยด้วยศาสตร์การ
แพทย์แผนจีนให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยโรงพยาบาล
สาธติมหาวทิยาลยัการแพทย์แผนจนีเหลยีวหนงิ 

 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
คณะวิทยาการจดัการ จดัโครงการบรกิารวชิาการ
ด้านการท่องเทีย่วและการโรงแรม ระหว่างคณะ
วิทยาการจัดการ กับ Guangxi Normal Uni-
versity ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อ
ให้ความรู ้ด้านการบริหารจัดการท่องเท่ียวแก่
อาจารย์และนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน รวมถึงการเผยแพร่การท่องเที่ยว 
วัฒนธรรมไทย  และต่อยอดความร่วมมอืระหว่าง
มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง

 อาจารย์ ดร.ฐติาพา บ�ารงุศลิป์ อาจารย์
ประจ�าสาขาวิชาอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว คณะ
วิทยาการจัดการ กล่าวว่า โครงการนี้สืบเนื่องมา
จากประมาณปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยคณะวทิยาการ

ทางด้านนีเ้ป็นอย่างด ี จงึได้ประสานงานมาที่
สาขาวชิาให้จดักจิกรรมดงักล่าวให้” อาจารย์ 
ดร.ฐิตาพา กล่าว

  อาจารย์ ดร.ฐิตาพา กล่าวต่อว่า 
ความร่วมมือในครั้งนี้สามารถน�าไปต่อยอด
ในการในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
แบบ ๓+๑ ส�าหรบัสาขาวชิาอตุสาหกรรมท่อง
เทีย่ว โดยมนีกัศกึษาจนีมาเรยีนและฝึกงานที่
ประเทศไทย และนักศึกษาไทยไปเรียนและ
ฝึกงานที่ประเทศจีนเป็นเวลา ๑ ปี

 “เนื้อหาของโครงการน้ีจะเน ้น
เนื้อหาการจัดการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ซึ่งจะมีการแบ่งการเรียนการสอน 
และให้ความรู ้จากอาจารย์ในสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และวิทยากร
จากภายนอก ได้แก่นายกสมาคมมัคคุเทศก์
ไทย และการศึกษาดูงานจากสถานประกอบ
การโรงแรมในประเทศไทยพร้อมฝึกปฏิบัติ
ทักษะต่าง ๆ รวมไปถึงการเท่ียวชมสถานที่
ท่องเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศไทย ที่เป็น
มรดกโลกของไทยที่ส�าคัญที่มีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยวจ�านวนมาก” อาจารย์ 
ดร.ฐิตาพา กล่าว

 อาจารย ์ ดร.ฐิตาพา กล ่าวต ่อ
อีกว่า โครงการนี้สามารถเพ่ิมความร่วม
มือในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
จากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้อีกมาก เพราะ
ประเทศไทยเราถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีชื่อ
เสยีงในด้านการท่องเทีย่ว รวมถงึมวีฒันธรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์ ที่เอื้อต่อการมาศึกษาและ
เรียนรู้ อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยมีความพร้อม
ด้านบุคลากรในการให้ความรู้ เช่น ท่องเที่ยว 
อาหารไทย ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และกีฬา 
ซึ่งสามารถท�าให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและ
เป็นที่ยอมรับของชาติอื่นอีกด้วย
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เยาวชน กับ จิตอาสา
  มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสต้อนรับเยาวชนจากโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้น้อง ๆ ได้เพนท์
กระเป๋าผ้า และหลังจากนั้นมหาวิทยาลัยจะน�าส่งต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียน ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรามาฟังความคิดเห็นของน้อง ๆ เยาวชน 
ในโครงการกันค่ะ ว่าเค้ารู้สึกยังไงบ้าง 

Pichayapa Suviyahond  (Fang) 
Thailand 
  รู้สึกดีมาก ๆ  ค่ะ กับการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ และในกิจกรรมนี้ เพราะ 
ตัวหนู และเพื่อน ๆ  ได้วาด ได้ท�าของ ๑ ชิ้น และของที่ท�าออกมา ถูกส่งไปถึงน้อง ๆ  ที่บางคน
อาจจะไม่ม ีและยังขาดแคลน ด้านอปุกรณ์ การเรยีน กระเป๋าใส่ของไปโรงเรยีน และของชิน้น้ี 
น้อง ๆ  เขาสามารถเอาไปใช้งานได้ มปีระโยชน์ในชวีติประจ�าวนั หรอืแม้กระทัง่ด้านการเรยีน
ของเขาด้วยค่ะ

  คอลัมน์ Book in my mind ใน
สัปดาห์นี้ เรามาอยู่กับ “พี่น�้าตาล” หรือ 
นางวรรณธิดา รักษากุล เจ้าหน้าที่บริหาร
งานท่ัวไปปฏิบัติการ วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก ที่จะมาแนะน�าหนังสือให้เราได้
รู้จักและติดตามกันถึง ๒ เล่ม มาติดตามไป
พร้อม ๆ  กันเลยค่ะ

  “หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า... Brand 
Royalty (100 สุดยอดแบรนด์โลก ) และ 
Brand Failures (100 แบรนด์ล้มดัง) เป็น
หนังสือมีเน้ือหาเกี่ยวกับแบรนด์ระดับโลก

ที่ประสบความส�าเร็จและไม่ประสบความ
ส�าเร็จในการด�าเนินกิจการของตนเอง” พี่
น�า้ตาล เล่าถงึเนือ้หาของหนงัสอืว่าเกีย่วกบั
อะไร และยังเล่าต่ออีกว่าท�าไมถึงหลงใหล
ในหนังสือเล่มนี้ 

  “ส่วนตวัแล้ว มคีวามชอบด้านการ
ตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง Product & 
Branding ซ่ึงหนังสือสองเล่มนี้ให้อะไร
หลาย ๆ  อย่าง เช่น ได้รูเ้รือ่งราวในอดตีจาก
ประวัติความเป็นมาของแบรนด์ แนวคิด 
หลักการบริหารจัดการของผู้ที่เก่ียวข้องกับ
แบรนด์นัน้ ๆ   สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ทีม่ผีล
แบรนด์ ฯลฯ”

  “หนังสือเล่มน้ีมีประโยชน์มากค่ะ 
ท�าให้ได้รู้ประวัติความเป็นมาของแบรนด์
ต่าง ๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ�าวัน
ของเรา เช่น Pepsi  Colgate  Toyota  
Starbuck ว่าแบรนด์เหล่านี้มีที่มาที่ไป
อย่างไร กว่าจะยืนหยัดมาอยู่ได้จนถึงทุก
วันนี้คนที่บริหารแบรนด์เขาท�ากันอย่างไร  
และได้เรียนรู้ว่าแบรนด์ที่ไม่ประสบความ
ส�าเรจ็นัน้เป็นอย่างไร เกดิจากสาเหตใุด จะ
บรหิารจดัการความล้มเหลวนัน้อย่างไร” พี่
น�้าตาล เล่าถึงสิ่งที่ตนเองได้รับจากหนังสือ
เล่มนี้ และยังเล่าต่ออีกว่า

   “นอกจากหนังสือด้านการตลาด
สองเล่มนีแ้ล้ว ยังชอบหนงัสอือตัชวีประวตัิ
บุคคล และหนังสือเกี่ยวกับอวกาศ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งโครงการสถานีอวกาศ
นานาชาติ (ISS) แต่เนื่องจากเร่ืองราวท่ี
เก่ียวกับอวกาศมีข้อมูลที่อัพเดทอยู่ตลอด
เวลา จึงชอบอ่านบทความในเว็บไซต์
มากกว่า ทั้ง www.nasa.gov และ www.
esa.int/ ซ่ึงจะมข้ีอมลูใหม่ ๆ  อพัเดททกุวนั”

  “อยากให้ทกุคนลองให้เวลาตวัเอง
วันละ ๕-๑๐ นาที อ่านเรื่องราวที่เราชอบ
และสนใจ ทุกวันน้ีคนอ่านหนังสือน้อยลง
ส่วนหนึง่อาจเป็นเพราะมสีือ่อเิลก็ทรอนกิส์
มากขึ้น แต่โดยส่วนตัวก็ยังชอบอ่านจาก
หนังสือเพราะช่วยถนอมสายตาและได้
สัมผัสกลิ่นกระดาษซึ่งมีความคลาสสิคกว่า
การอ่าน E-book” พี่น�้าตาลทิ้งท้ายชวนมา
รักการอ่าน

ส่วนตัวแล้ว มีความชอบด้าน
การตลาดโดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่อง 
Product & Branding ซ่ึงหนังสือ
สองเล่มนี้ให้อะไรหลาย ๆ อย่าง เช่น 
ได้รู้เรือ่งราวในอดตีจากประวตัคิวาม
เป็นมาของแบรนด์ แนวคิด หลักการ
บริหารจัดการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
แบรนด์นั้น ๆ   สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
ที่มีผลแบรนด์ ฯลฯ

Leo Aribal (Leo)
Philipines 
  รู้สึกประทับใจ และซาบซึ้ง ในโครงการดี ๆ  ที่มหาวิทยาลัยได้คิดขึ้นมา ไม่ใช่แค่เป็นกิจกรรมให้แค่พวกเรา
ได้ลงมือท�า แต่กิจกรรมน้ีไม่ใช่เพียงการให้วาดภาพบนกระเป๋า และกระเป๋าที่เราวาจะถูกส่งต่อให้กับคนอื่น ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อน้อง ๆ นักเรียน ที่ได้รับกระเป๋า น้องเขาสามารถเอาไปใช้งานได้จริง ใช้ใส่ของ หรืออุปกรณ์การเรียน
ของน้อง ๆ  ได้อีกด้วย  
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๓

ดร.ชนกานต์  สุวรรณทรัพย์
ผู้อ�านวยการส�านักประกันคุณภาพการศึกษา

สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

   สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมทุกท่าน ผมขออนุญาตเริ่มต้นการสื่อสารด้วยการเป็นตัวแทนของส�านัก
ประกันคุณภาพการศึกษากล่าวขอบคุณชาวจันทรเกษมทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ 
จนท�าให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนนผลการประเมินเฉลี่ย ๔.๕๘   
   ส�านักประกันคุณภาพการศึกษา สรุปการพัฒนาการด�าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัย ใน ๓ ปี ที่ผ่านมา ที่มีแนวโน้มผล
การด�าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย ในปีการศึกษา 
๒๕๕๘, ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ อยู่ที่ ๔.๑๖ ๔.๔๘  และ ๔.๕๘ ตามล�าดับ ซึ่งผลคะแนนดัง
กล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในการด�าเนินงาน ความร่วมมือและความตั้งใจใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกันของชาวจันทรเกษมอย่างแท้จริง 
   อย่างไรก็ตาม นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้มีการเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึน โดยมีจุดเร่ิมจากกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มี
ประเด็นที่น่าสนใจ อยู่ในข้อที่ ๓ ซ่ึงก�าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาโดยก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับพร้อมทั้งท�าแผนพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานดังกล่าว ด�าเนินการตาม
แผนและจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการประเมินตนเองให้ต้นสังกัดรับทราบ 
จากนั้นในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย ๕ มาตรฐาน 
ดังนี้ 
   มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ประกอบด้วยประเด็นส�าคัญคือ (๑) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ และมี
คุณธรรม (๒) เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  (๓) มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
   มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม เน้นการวิจัยที่สร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์
นวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม
   มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ เน้นให้มีการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน สังคม 
ตามความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน 
   มาตรฐานที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เน้นให้สถาบันมีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการ
บริการวิชาการ กับงานด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเกิดการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการปรับใช้ศิลปวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
   มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย (๑) การมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ (๒) มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (๓) มีระบบประกันคุณภาพตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพ 
   แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าวจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการด�าเนิน
งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยในอนาคต แต่ส�านักประกันคุณภาพฯ ยังคงเชื่อมั่นว่า คงไม่สร้าง
ความล�าบากในการด�าเนินงานมากนัก ตราบที่ชาวจันทรเกษมยังมีหัวใจที่จะพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยร่วมกัน
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เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ  
กองบรรณาธิการ : บุญเกียรติ ชีระภากร, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรติณชาติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

๔

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

ใส่ความฝันและตั้งใจสู่ความส�าเร็จ
๕ หนุ่ม วง “CECILIA” คว้ารางวัล

ธนพล

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

ถ้าเป็นในการเรียนตอนนี้ เรา
ยังเรียนในเรื่องทฤษฎีและปฏิบัติไม่
มากเท่าไหร่แต่ที่เรามาถึงจุดนี้คง
ได้เปรียบทีมอื่นตรงที่เราเล่นด้วย
กันมานานและซ้อมหนักความเป็น
ทีมของเราเลยได้เปรียบหลาย ๆ 
ทีมครับแต่ในวันข้างหน้าพวกผม
เลือกจะเรียนดนตรีในสายเทคโนน่า
จะได้อะไรอกีหลาย ๆ  อย่างมาท�าให้
คนดูรู้สึกตื่นเต้นได้อีกแน่ ๆ

 ค�าว่า “ความฝัน” ใคร ๆ ก็ล้วนท่ีมี
ความฝันเป็นของตวัเองกนัทัง้นัน้ ไม่ว่าจะเป็น
ฝันทีย่ิง่ใหญ่หรอืฝันเลก็ ๆ  กล้็วนมคีวามหมาย
กบัแต่ละคนทัง้นัน้แต่ไม่ใช่ทกุคนทีจ่ะสามารถ
คว้าความฝันให้เป็นจริงได้ ถ้าเราไม่มุ่งม่ันกับ
สิง่ทีค่ดิไว้แรงผลกัดนัจะเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะเข้า
มาช่วยให้ถงึจดุทีห่วงัหรอืไปถึงเป้าหมายความ
ฝันที่วางไว้ได้  

 เช่นเดียวกับน้อง ๆ นักศึกษาสาขา
วิชาดนตรีสากล ที่มีใจรักและมีความฝันใน
ด้านดนตรี และมั่นฝึกฝนจนประสบความ
ส�าเร็จาจากหลายเวทีประกวด และเม่ือต้น
เดือนที่ผ่านมาได้น�าความสามารถทางด้าน
ดนตรไีปคว้ารางวลัชนะเลศิในงาน Overdrive 
Youth band contest ซึ่งเป็นรายการการ
ประกวดวงดนตรีที่ได้รับความสนใจเป็นอย่าง
มากที่อยากจะคว้ารางวัลจากรายการน้ี และ
ในสัปดาห์นี้ จันทร์กระจ่างฟ้าจะพามารู้จักกับ
น้อง ๆ  วง “CECILIA”

 Q : ก่อนอื่นมาแนะน�าวงของตัวเอง
ให้เป็นที่รู้จักกันหน่อยครับ  

 A : สวัสดีครับพวกเราคือ วง CE-
CILIA มีกันทั้งหมด ๕ คนครับ นายนนทพัทธ์ 
แสหงษา (เอิร์ท) นักร้องน�า นายวรากร อุป
ริพุทธางกูร (ฟร้อง) เบส นายวีรวิทย์  เสียง
เสนาะ (อิ๊น) กีต้าร์ นายปณพัฒน์ เพชรินทร์ 
(บีม) คีย์บอร์ด นายหรรษวัต ครุฑานุช (เติ้ล) 
กลอง เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาดนตรี
สากล คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ซึง่
ภายในวงเป็นนักศกึษาจนัทรเกษม เพยีง ๓ คน
ครับ อีก ๒ คนเป็นรุ่นน้องที่จะเข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในปีหน้าครับ

 Q : ชื่อวง CECILIA มีความหมาย
ว่าอย่างไร

 A : ด้วยความที่โรงเรียนพระแม่
สกลสงเคราะห์ โรงเรยีนพวกเราเป็นคาทอลกิ 
CECILIA มาจากช่ือนักบุญองค์อุปถัมภ์ของ
ชาวคาทอลิกที่นักดนตรีมักจะนับถือกันและ
ช่ือน้ี มาเซอร์ หรือ ครูใหญ่ของเราเป็นคนตั้ง
ช่ือน้ีให้พวกเรา เพราะท่านอยากให้มีนักบุญ
คุ้มครองพวกเรา และประสบความส�าเร็จใน
ทุกด้านที่เราตั้งใจไว้

 Q : พวกเราเข้าร่วมการแข่งขนัครัง้
นี้ได้อย่างไรครับ

 A : การแข่งขันครั้งนี้บอกก่อนเลย
ว่า เวทนีีเ้ป็นงานใหญ่มากส�าหรบัผูท้ีม่ใีจรกัใน
ดนตรี และเปิดโอกาสให้กับทุก ๆ  คน และทุก
วัย ซึ่ง อ้ิน หนึ่งในสมาชิกวง ได้เห็นข่าวจาก
เพจ จึงสมัครเป็นวงแรก ๆ หลักจากที่เปิดรับ
สมัคร ซึ่งหลังสิ้นสุดการรับสมัคร วงดนตรีที่
เข้าร่วมการประกวดมีทั้งหมด ๒๐๐ กว่าทีม  

 Q : อะไรคือแรงบันดาลใจให้เข้า
ร่วมการประกวดครั้งนี้ครับ 

 A : ถ้าพูดในกลุ่มนักดนตรีไม่มีมีใคร
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การแบ่งเวลาในการเรียน และการเล่นดนตรีถ้าวันไหนพวกเรา
มีเรียนที่มหาลัยตอนเย็นก็จะซ้อมตอน ๑๙.๐๐ ครับ เวลานี้ทุก
วนัแต่ถ้าวนัไหนใครมเีล่นเรากจ็ะซ้อมเรว็และเลกิเรว็ครบัเรือ่งแบ่ง
เวลาในการเรียนก็เป็นเรื่องยากแต่เวลาเราสามารถจัดการเวลา
กันได้ดีครับผม เพราะการเรียนเป็นสิ่งส�าคัญที่พวกเราจะละเว้น
ไม่ได้ ถ้ากิจกรรมเราเด่น แต่เรื่องเรียนเราไม่เด่นตาม ก็ถือได้ว่า
เราไม่ได้ประสบความส�าเร็จในชีวิตจริง ๆ  ครับ

ไม่รู้จัก Overdrive ที่เป็นในรูปแบบการแข่ง
กีต้าร์และกลอง แต่ครั้งนี้เป็นในรูปแบบของ
การประกวดประเภทวง พวกเราจึงสนใจจะ
คว้าถ้วยนี้มาครอบครองและท�าช่ือเสียงให้
ดนตรีสากลจันเกษมของเราให้ได้ครับ

 Q : จากการประกวดในครั้งนี้ พวก
เราได้รับรางวัลอะไร และความรู้สึกหลังจาก
ที่ได้รับ

 A : รางวัลชนะเลิศ Overdrive 
Youth band contest #1 ครับ จากทีมที่ส่ง
เข้าร่วมการประกวดกว่า ๒๐๐ ทีมครับ ซ่ึง
ความรู้สึกหลังจากได้รับรางวัลรู้สึกดีใจมาก
และคิดว่าคุ้มค่ามากกับรางวัล เพราะตลอด ๑ 
เดอืนทีซ้่อมเพือ่งานน้ีและคุม้ทีเ่ราใส่ใจทกุราย
ละเอียดให้พลาดน้อยที่สุดจนเราก็ท�าให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

 Q : เราได้ใช้ความรู้จากการเรียนใน
ห้องเรียนที่นี้ ไปประยุกต์ใช้กับการประกวด
อย่างไร

 A : ถ้าเป็นในการเรียนตอนน้ีเรายัง
เรียนในเรื่องทฤษฎีและปฏิบัติไม่มากเท่าไหร่
แต่ทีเ่รามาถงึจดุนีค้งได้เปรยีบทมีอืน่ตรงทีเ่รา
เล่นด้วยกนัมานานและซ้อมหนักความเป็นทมี
ของเราเลยได้เปรยีบหลาย ๆ  ทมีครบัแต่ในวนั

ข้างหน้าพวกผมเลอืกจะเรยีนดนตรีในสายเทค
โนน่าจะได้อะไรอกีหลาย ๆ  อย่างมาท�าให้คนดู
รู้สึกตื่นเต้นได้อีกแน่ ๆ

 Q : พวกเราคิดว่าท�าไมพวกเราถึง
คว้ารางวัลในการประกวดครั้งนี้ได้

 A : สิ่งที่ส�าคัญที่สุดการซ้อมและ
ความเป็นทีมหากขาดสิ่งไหนไปทีมไม่เป็นทีม
แน่นอนในเรื่องของทักษะแต่ละคนก็เป็นเร่ือง
ส�าคญัรายละเอยีดในการซ้อมแม่แต่นดิเดียวก็
ต้องใส่ใจและท�าให้มีข้อผดิพลาดน้อยทีสุ่ดเมือ่
ซ้อมดแีล้วเมือ่เล่นจรงิกต้็องใส่ให้เตม็เข้าไปอกี
ครับ!!

 Q : การแบ่งเวลาเรยีน กบัเวลาซ้อม 
หรอืเวลาไปเล่นกลางคนื พวกเรามวีธีิการอย่างไร

 A : การแบ่งเวลาในการเรียน และ

การเล่นดนตรีถ้าวันไหนพวกเรามีเรียนที่มหา
ลัยตอนเย็นก็จะซ้อมตอน ๑๙.๐๐ ครับ เวลานี้
ทุกวันแต่ถ้าวันไหนใครมีเล่นเราก็จะซ้อมเร็ว
และเลิกเร็วครับเรื่องแบ่งเวลาในการเรียนก็
เป็นเรื่องยากแต่เวลาเราสามารถจัดการเวลา
กันได้ดีครับผม เพราะการเรียนเป็นสิ่งส�าคัญ
ที่พวกเราจะละเว้นไม่ได้ ถ้ากิจกรรมเราเด่น 
แต่เร่ืองเรียนเราไม่เด่นตาม ก็ถือได้ว่าเราไม่
ได้ประสบความส�าเร็จในชีวิตจริง ๆ  ครับ

 Q : สดุท้ายช่วยฝากข้อคดิดีๆ  ให้กบั
เพือ่นๆทีม่ใีจรกัในด้านดนตร ีหรือด้านอืน่ๆ ที่
อยากจะแสดงความสามารถของตัวเอง แต่
อาจจะยังไม่กล้าแสดงออกมาหน่อยครับ

 A : ฝากถึงเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่
มีใจรักทางด้านดนตรีนะครับ อย่าท้อแท้และ
อย่ายอมแพ้อย่าคิดว่ายากแล้วท�าไม่ได้แล้ว
ยอมมันแต่เราต้องสู้กับมันจรท�ามันให้ได้และ
อย่าอายที่จะให้ใครเห็นความสามารถของเรา
ปล่อยมันออกมาครับสู้ ๆ

 Q : อยากให้เราได้ฝากผลงานกับ 
เพื่อน ๆ  พี่ๆ น้อง ๆ  ในจันทรเกษมครับ ว่าจะ
ติดตามเราได้ในช่องทางไหนบ้าง และมีผล
งานอะไรทีจ่ะฝาก รวมไปถงึผลงานในอนาคต
ของวงครับ

 A : ติดตามพวกเรา CECILIA ได้ใน 
Facebook: CECILIA ครับผมอยากรู้จักกับ
พวกเราทักทายกันได้ถ้าเจอหรือทักมาในเพจ
ได้เลยครับส่วนผลงานตอนนี้เร็ว ๆ นี้พวกเรา
จะมีผลงานเพลงมาให้ได้ฟังแน่นอนครับ

 เหน็เหล่าน้องนักศกึษาประสบความ
ส�าเร็จที่น้อง ๆ ได้สะสมประสบการณ์แบบนี้
เพราะพวกเค้ามคีวามตัง้ใจและมคีวามมุง่มัน่
อย่างไม่ย่อท้อและตั้งเป้าหมายให้กับตนเอง
ว่าจะต้องสามารถท�าความฝันให้กลายเป็น
จรงิให้ได้ เหน็แบบนีท้างทมีงานจนัทร์กระจ่าง
ฟ้าขอปรบมือดัง ๆ ให้กับความพยายามของ
พวกเค้าเหล่านี้กับวง “CECILIA”



ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๕ ประจำ�วันที่ ๒๖ พฤศจิก�ยน - ๒ ธันว�คม ๒๕๖๑

www.chandra.ac.th

๖

งานลอยกระทง 
“จันทรเกษม สืบสาน เทศกาลลอยกระทง”

ณ สนามกีฬาในร่ม เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
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ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

แนะแนวการศึกษาต่อ 
และแนะนำาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

ณ โรงแรมพินนาเคิน แกรนด์ จอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕

ปทฝ.จันทรเกษม

http://www.chandra.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
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การบรรยายถ่ายทอดความรู้ “การพัฒนาการเรียนแนวใหม่” 
ตามโครงการพัฒนาครู (Train the trainers 2018) 
ณ อาคาร ๓๔ - ๒๐๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศิกายน ที่ผ่านมา


